

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อย ขณะที่มาตรการเงินหนุนสกุลเงินภูมิภาค

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ขณะที่สกุลเงินภูมิภาคได้รับแรงหนุนจากการออกมาตรการกระตุ้นรอบใหม่ของจีน และดอลลาร์ยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับช่วงเวลาในการปรับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐ

*ดีลเลอร์คาดเงินบาทวันนี้ยังแกว่งตัวในกรอบจำกัด เนื่องจากปัจจัยในตลาดยังไม่มีน้ำหนักที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวรุนแรงได้

*ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในช่วงเปิดตลาดวันนี้ ในขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์นิวซีแลนด์พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดของจีน

*ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดสัดส่วนการกันสำรอง ของธนาคารพาณิชย์ (RRR) ลง 1.00% สู่ 18.5% เมื่อวานนี้ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันนี้ ซึ่งมาตรการนี้มีจุดประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์ปล่อยกู้ และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจีน

*การปรับขึ้นของดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐ ไม่สามารถคลายความวิตกว่าข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอในช่วงที่ผ่านมา อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด)ชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรก

*นักลงทุนมีความวิตกกังวลครั้งใหม่เกี่ยวกับการที่กรีซขาดแคลนเงินสด และวิตกว่ากรีซอาจออกจากยูโรโซน ขณะที่พยายามปฏิรูปเศรษฐกิจและจัดการกับหนี้สินจำนวนมาก

*วันศุกร์ ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1.55 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ทุกช่วงอายุ 1.72 พันล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกิน 1 ปี มีการขายสุทธิ 1.28 พันล้านบาท

*09.51 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.37/40 จาก 32.38/42 เมื่อวันศุกร์

*บาท/ยูโร อยู่ที่ 34.912/35.007 จาก 35.01/07 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 118.87/89 จาก 118.90 เมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0796/98 จาก 1.0805 เมื่อวันศุกร์

"เข้านี้ก็ได้แรงหนุนบางส่วนจากการที่จีนลด RRR ก็ช่วยหนุนภูมิภาค แล้วตัวดอลลาร์เอง ช่วงนี้ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นใหม่...แต่คิดว่าคงจะวิ่งเป็น range ต่อไปก่อน เพราะยังไม่เห็นอะไรชัดๆ" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

E
X
I
M

D
A
I
L
Y

N
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับคำเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้